



**ĐÁNH GIÁ NHANH TÁC ĐỘNG GÓI TÍN DỤNG  
500,000 TỶ ĐỒNG TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG  
KINH TẾ ĐẾN CÁC DANH NGHIỆP NIÊM YẾT**

## **I. Bối cảnh NHNN ban hành gói tín dụng 500,000 tỷ đồng tạo động lực tăng trưởng kinh tế**

- Việt Nam (cùng với hơn 180 quốc gia khác) chính thức bị Mỹ áp thuế 10% đối với hàng hóa xuất khẩu từ ngày 05 tháng 04, đồng thời có thêm 90 ngày đàm phán với Mỹ nhằm hạ mức thuế quan đối ứng từ mức 46% mà Mỹ công bố vào ngày 02 tháng 04.
- Các ngân hàng đang triển khai cho vay tại nhiều dự án hạ tầng và công nghệ số trọng điểm quốc gia trong năm 2025 như Đường dây truyền tải điện Lào Cai – Vĩnh Yên, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4, Sân bay quốc tế Long Thành, dự án đường dây 500kV, v.v...

## **II. Đánh giá nhanh tác động gói tín dụng 500,000 tỷ đồng đến nhóm các doanh nghiệp niêm yết**

- Ngành ngân hàng được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ việc triển khai gói tín dụng 500,000 tỷ đồng khi có thêm nhiều cơ hội để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm 2025. Theo dữ liệu cập nhật đến hết quý I, tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng đạt 3,93%.
- Các doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng (thép, đá, xi măng, nhựa đường), điện cũng được kỳ vọng hưởng lợi khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, từ đó giảm đáng kể chi phí tài chính (vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất khi triển khai dự án).
- Các dự án hạ tầng và công nghệ số trọng điểm quốc gia được kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ và đưa vào vận hành sớm hơn dự kiến, tạo động lực tăng trưởng tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp sử dụng dự án thuộc các nhóm ngành như nhiệt điện, thu phí BOT, hàng không.
- Việc các doanh nghiệp tiếp cận và khai thác gói tín dụng 500,000 tỷ đồng ghi nhận tác động tích cực lên kết quả kinh doanh sẽ góp phần cải thiện thu nhập của người lao động, từ đó giúp cải thiện nhu cầu tiêu dùng của nền kinh tế, tạo động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp nhóm bán lẻ trong phần còn lại của năm 2025 trong bối cảnh Chính phủ vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8%

và tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu bị co hẹp từ chính sách thuế quan mới của Mỹ.

- **Tóm lại, gói tín dụng 500,000 tỷ đồng tạo động lực tăng trưởng kinh tế có tác động rất tích cực đến các doanh nghiệp niêm yết và trải rộng ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng, xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng (thép, xi măng, đá, nhựa đường), điện, bán lẻ.**

**Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:** Bản quyền năm 2025 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và CTS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của CTS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của CTS.